



### คำแถลงเรื่องความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทุกคนจะต้องตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติความเป็นอิสระเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA มีความสอดคล้องกับนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. สรุปดังนี้

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA <sup>(1)</sup>	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ <sup>(2)</sup>	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของสำนักงาน ก.ล.ต. <sup>(2)</sup>
1. กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร (executive capacity) ของบริษัทฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา	(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต	2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

<b>นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ S&amp;P Global CSA<sup>(1)</sup></b>	<b>นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ<sup>(2)</sup></b>	<b>นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ สำนักงาน ก.ล.ต.<sup>(2)</sup></b>
<p>2. กรรมการหรือสมาชิกในครอบครัวต้องไม่รับเงินจากบริษัทฯ หรือบริษัทแม่ หรือบริษัทย่อย ในจำนวนเงินที่เกินกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามคำนิยามของหลักเกณฑ์ SEC Rule 4200 ของสำนักงาน ก.ล.ต. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>1) เงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ หรือ 2) เงินได้จากโครงการจับคู่บริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งได้ตัดสินใจเข้าร่วมด้วยตนเอง (non-discretionary charitable contribution matching programs) ทั้งนี้ ห้ามมิให้รับเงินในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับข้อกเว้นดังกล่าวข้างต้น</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>3. กรรมการต้องไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานบริหาร (executive officer) ของบริษัทฯ หรือบริษัทแม่ หรือบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</p>	<p>(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย</p>
<p>4. กรรมการต้องไม่เป็นผู้ให้คำปรึกษา (adviser) หรือที่ปรึกษา (consultant) ของบริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (senior management) รวมทั้งต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา (adviser) หรือที่ปรึกษา (consultant) ของบริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (senior management)</p>	<p>6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>	<p>(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>

<b>นิยามคุณสมบัติการอิสระ ของ S&amp;P Global CSA<sup>(1)</sup></b>	<b>นิยามคุณสมบัติการอิสระ ของบริษัทฯ<sup>(2)</sup></b>	<b>นิยามคุณสมบัติการอิสระของ สำนักงาน ก.ล.ต.<sup>(2)</sup></b>
<p>5. กรรมการต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ซึ่งมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (significant customer or supplier)</p>	<p>4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>	<p>(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>
<p>6. กรรมการต้องไม่มีสัญญาให้บริการส่วนบุคคล (personal service contract) กับบริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (senior management)</p>	<p>4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>	<p>(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>

<b>นิยามคุณสมบัติการอิสระ ของ S&amp;P Global CSA<sup>(1)</sup></b>	<b>นิยามคุณสมบัติการอิสระ ของบริษัทฯ<sup>(2)</sup></b>	<b>นิยามคุณสมบัติการอิสระของ สำนักงาน ก.ล.ต.<sup>(2)</sup></b>
7. กรรมการต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (non-for-profit entity) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญจากบริษัทฯ	-	-
8. กรรมการต้องไม่เป็นหุ้นส่วน หรือ พนักงานของบริษัทสอบบัญชีภายนอก (the company's outside auditor) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา	5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี	(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
9. กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ในลักษณะที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการขาดความเป็นอิสระ	8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	(ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย (ค) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

(1) นิยามคุณสมบัติการอิสระของ S&P Global CSA กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 ใน 9 ข้อ โดยต้องมีอย่างน้อย 2 ข้อจาก 3 ข้อแรก

(2) นิยามคุณสมบัติการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

เมื่อพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้น นิยามคุณสมบัติการอิสระของ S&P Global CSA มีรายละเอียดที่สอดคล้องกับนิยามคุณสมบัติการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 อย่างไรก็ดี ข้อ 2 และ 7 มีลักษณะที่แตกต่างกับของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และมีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA จำนวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.	กรรมการอิสระตามนิยามของ S&P Global CSA	เหตุผลที่ไม่ใช่กรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
	จำนวน 14 คน	จำนวน 1 คน	จำนวน 9 คน	จำนวน 14 คน	
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3. นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
4. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
5. นายกฤษฎา บุญราช	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
6. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
7. นายสมเกียรติ ประจักษ์	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
8. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
9. นายสุรชัย อจลบุญ	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
10. นายเพชร อนันตศิลป์	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
11. นายชวลิต ชวนะลิขิกร	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
12. นายสรารุช แก้วดาทิพย์	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
13. นายนพดล ปิ่นสุภา	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
14. นายเชิดชัย บุญชูช่วย	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ